

## 2.1. มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

**สร้างกลไก กำกับ ติดตามข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและคู่ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง**

หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการสื่อสาร กำกับ ติดตามความคืบหน้าและแนวโน้มของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างกลไกที่จะช่วยให้ ศรป. สามารถสื่อสาร กำกับ ติดตามข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็น

**กำกับ ดูแลชุดข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน**

หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านต่างประเทศมีการจัดเก็บชุดข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ ทำให้ ศรป. รวบรวมชุดข้อมูลเพื่อนำมาบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทันที ต้องใช้เวลามากในการแปลงหรือปรับแต่งข้อมูล จึงควรจัดทำมาตรฐานกระบวนการ การรวบรวมหรือจัดเก็บชุดข้อมูลให้มีรูปแบบและความหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความหลากหลายของวิธีการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูล และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ พร้อมใช้งาน

**พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน**

หลักการ/เหตุผล: ระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการติดตาม พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยในประเด็นต่างๆ รวมถึงเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับผู้แทนกรมอนามัยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในรายการที่เป็นการประชุมต่อเนื่อง

**สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการระบบฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ**

หลักการ/เหตุผล: จากการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศพบว่าสถิติการใช้งานฐานข้อมูลฯ และสถิติในการส่งข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากบุคลากรกรมอนามัยมีแนวโน้มลดลงหลังจากผ่านการประชาสัมพันธ์ครั้งล่าสุดไปสักกระยะหนึ่ง จึงควรทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งรายงานในระบบ เช่น คู่มือหรือ Infographic ต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนในทางเดียวกัน